



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
2 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, bangkokbiznews, thebangkokinsight, nantiontv, thaipbs, prachachat, สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีที่ น.ส.อัญชลี ลักษณะอำนาจพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง พร้อมด้วยเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร 6 จังหวัด รวม 1,091 คน ยื่นฟ้องคกก.วัตถุอันตราย คกก.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และรรมว.เกษตรฯ กรณีคกก.วัตถุอันตรายมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากมติของคกก.วัตถุอันตรายยังไม่มีผลทางกฎหมาย โดยคำวินิจฉัยนี้เป็นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งคู่กรณีสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในคำสั่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับฟ้องได้ภายใน 1 เดือนนับจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง

## ชุดตรวจสอบสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อภ.ได้ผลิตชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช 2 กลุ่ม (GPO-M Kit) และชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช 4 กลุ่ม (GPOTM Kit) โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ โดย GPO-M Kit ใช้ตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต ส่วนชุดตรวจGPO-TM Kit ใช้ตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์

## ประชุมสุดยอดอาเซียน

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ไทยรัฐ, ทีวีช่อง nbt, thebangkokinsight, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ให้การต้อนรับนางองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา ในโอกาสเสด็จทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในวันที่ 2-4 พ.ย. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

**สื่อที่นำเสนอ :** ทีวีช่อง nbt

-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กทม. โดยกรมการแพทย์ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลจากรพ.สงฆ์ และรพ.มะเร็งชลบุรี พร้อมรถกู้ชีพขั้นสูง เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. รวมถึงในโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, สปริงนิวส์, thabangkokinsight, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, mcot, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี 4- 5 พ.ย. 2562 ได้สั่งการให้สถานบริการในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กทม.และนนทบุรี เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ โดยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนัดหมายผ่าตัด นัดหมายตรวจพิเศษ สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วันหยุด เราไม่หยุด สถานบริการทุกแห่งในสังกัดสธ. ที่ตั้งอยู่ในกทม.และนนทบุรี จะเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งวันที่ 4-5 พ.ย. เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนและผู้ป่วยที่ได้นัดหมายไว้แล้ว

## ข่าวรรมช.สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** คมชัดลึก

-เสนอสรุป ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ปรับรูปแบบใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข โดยเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก "หมอดี สาธิต ปิตุเตชะ" และ "สาธิต ปิตุเตชะ" เป็นมุกที่เต็มไปด้วยสาระทางสุขภาพ จนแม้แต่หมอแล็บแพนด้ายังยอมใจยกตัวอย่าง เตือนของทอด 6 อย่างที่ไม่ควรบริโภค คือ แห่ สมอเรือ ผ้าบังสุกุล ผ้าป่า กลู๊น สะพาน มียอดไค้ยอดแซร์เป็นไวรัส โดยระบุว่า หากสื่อสารเฉพาะเนื้อหาสาระจะไม่ได้ได้รับความสนใจ ต้องนำเสนอในมุขคล้ายเกรียดเพื่อให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้ ชีวิตจริงก็มีการออกกำลังกายหลังเลิกงานอยู่สม่ำเสมอ และยังมีรายการ หมอดีพาพิต ใน youtube ด้วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โครงการรับยาที่ร้านขายยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์, thaipbs, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 พร้อมด้วย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า นพ.จกกริช ไชวศิริ รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมเปิดโครงการรับยาใกล้บ้านผ่านร้านขายยา เป็นรพ.ล็อตที่ 2 ที่เริ่มในวันที่ 1 พ.ย. 2562 ซึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 รพ.พระนั่งเกล้าเป็น รพ.แห่งที่ 2 ต่อจากรพ.สระบุรี และเป็นรพ.แห่งแรกในจ.นนทบุรี นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช และหอบหืด ยังเพิ่มกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงด้วย เบื้องต้นมีร้านยา ขย.1 ในพื้นที่ 20 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่าย โดยช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีรพ.ทั่วประเทศเข้าร่วมแล้ว 45 แห่ง ร้านยา ขย.1 จำนวน 403 แห่ง และมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 40,000 คน</p>	-
<p><b>กัญชง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, tnthailand, ผจก.ออนไลน์, matichonweekly, เว็บไซต์ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ระบุว่า ออย.ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. ... ซึ่งยกร่างขึ้นใหม่ครอบคลุมเรื่องการปลูก การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และครอบครอง ส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถขออนุญาตปลูกได้ รวมถึงนิติบุคคลที่เจ้าของเป็นคนไทยปลูกได้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมการอนุญาตให้ครัวเรือนที่ใช้กัญชงเป็นสิ่งทอ ปลูกได้ครอบครัวยุคไม่เกิน 1 ไร่ ดังนั้น ในบทเฉพาะกาลจึงกำหนดว่า 5 ปีแรกจะสงวนให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับกัญชงภายในประเทศได้ แต่ห้ามนำเข้ากัญชงจากต่างประเทศ ยกเว้นเมล็ดพันธุ์ พร้อมลดขั้นตอนการขอให้เร็วขึ้น คาดว่าการแก้ไขร่างกฎกระทรวงจะแล้วเสร็จและเสนอต่อรมว.สธ.เพื่อลงนามได้ภายในเดือนพ.ย.นี้ และกฎหมายจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค. 2563</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า ในปี 2563 องค์การสหประชาชาติจะปลดสาร CBD ออกจากยาเสพติด การกำหนดกรอบเวลา 5 ปี ให้ทำได้เฉพาะคนไทยในเมืองไทย ห้ามนำเข้าอย่างอื่นนอกจากเมล็ด จะทำให้ไทยเสียโอกาสพัฒนาสายพันธุ์และการแข่งขันทางการค้า จึงอยากให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงอนุญาตให้นำเข้าสาร CBD จากประเทศอื่นได้ นอกจากนี้ ข้อกำหนดว่ากัญชงต้องมี THC ไม่เกิน 1% ถึงจะไม่เป็นยาเสพติดเข้มงวดเกินไป ไม่อยากให้คุณเรื่องการปลูกมาก แต่ควรไปคุมเรื่องการผลิตปลายทางแทน</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ:</b> ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>-เสนอบทความว่า ร่าง ก.ม.เปิดเสรีปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ปลูกกัญชงบ้านละ 1 ไร่ของพรรคภูมิใจไทย เป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ ก่อนที่สภาผู้แทนฯ จะผ่านกม.บังคับใช้ควรพิจารณาถ่วงถ่วงอย่างละเอียดรอบคอบ หากไม่มีมาตรการควบคุมการปลูกการจำหน่ายและการใช้กัญชาและกัญชงอย่างรัดกุมจะเป็นปัญหาในระยะยาว และแม้มีมาตรการควบคุมรัดกุมรัฐบาลก็ไม่สามารถตรวจสอบควบคุมได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ถ้าเปิดเสรีให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น จะมีต้นกัญชา 132 ล้านต้นภายในไม่เกิน 3 เดือน คงไม่สามารถควบคุมให้ใช้เพื่อการแพทย์อย่างเดียว และคนไทยจะติดกัญชาเพิ่มอีกหลายล้านคน</p>	
<p><b>ถ่ายโอนรพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึงปลัด สธ. เพื่อขอให้พิจารณาข้อเสนอการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ให้แก่ อบจ. ตามคำสั่ง สธ. ที่ 70/2562 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2562 มีการแต่งตั้งคกก.ประสานงานเพื่อบริหารจัดการการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ให้ อบจ. ตามแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ล่าสุดชมรมมีมติร่วมกันกรณีจำเป็นต้องถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ให้ อบจ. ขอให้มีการถ่ายโอนภารกิจแบบพวงบริการ แต่ไม่ปฏิเสธการถ่ายโอนรพ.สต.บางแห่งที่สมัครใจถ่ายโอนภารกิจแบบเดี่ยว ชมรม ผอ.รพ.สต. ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ดังนั้น ชมรมฯ จึงติดตามมติรายงานการประชุมของคกก.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) และติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคม ชมรม ของ อบจ.ทุกระดับ พร้อมทั้งติดตามรับทราบแนวความคิดนโยบายของผู้บริหาร สธ. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับบริหารการเปลี่ยนแปลง</p>	
<p><b>สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผจก.ออนไลน์, thaiquote, thhthailand, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 1-7 พ.ย.ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โดยปี 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยกรมสุขภาพจิต องค์กรภายใต้แนวคิด "สุขภาพจิตไทย ... ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมีเป้าประสงค์ป้องกันโรคซึมเศร้า ให้คนไทยหันมาสนใจคนรอบข้าง เริ่มจากจุดเล็ก ๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ดูแลผิวหนังหน้าหนาว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีการดูแลผิวให้ชุ่มชื้นในหน้าหนาว ดังนี้ ไม่อาบน้ำอุ่นเกินไป ใช้สบู่ที่อ่อนโยน ทาครีมบำรุงสม่ำเสมอ โดยเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิว หากผิวแห้งมากควรใช้ออยล์ทาบำรุงหลังอาบน้ำควบคู่ครีมทาผิว ที่สำคัญก่อนออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดทุกครั้ง</p>	-
<p><b>ยาฟ้าทะลายโจร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ฤดูหนาวประชาชนมักเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ แนะนำใช้ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลซึ่งเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทันทีเมื่อมีอาการ ทั้งนี้ห้ามใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย เกิดอาการรุนแรง และห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร และควรสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายด้วยการรับประทานอาหารให้ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความ นสพ.เลอเกียรติ นิยมทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า นายประดิษฐ์ แก้วรังศรี อายุ 32 ปี เสียชีวิตเพราะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า หลังถูกลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัด จึงแจ้งเตือนประชาชนที่มีสุนัขไว้ในบ้านให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขที่ไม่รู้ประวัติ เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งรายนี้เป็นรายที่ 3 ของ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา</p>	-
<p><b>บ่อน้ำผุด จ.นครราชสีมา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา นำตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำผุดที่บ้านรอกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ ที่ชาวบ้านนำไปบูชาดื่มรักษาอาการปวดเข่า หลัง และเขา ไปตรวจสอบ และกล่าวว่า อาจเป็นทางน้ำเดิมเมื่อมีสิ่งกีดขวางแล้วเกิดน้ำสะสมใต้ดินมากขึ้นทำให้น้ำผุดขึ้นมา ขณะเดียวกันจุดที่พบน้ำผุดอยู่ใกล้กับส้วม ซึ่งจากการนำตัวอย่างมาเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการหาคามีเชื้ออีโคไลหรือโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระ น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม น้ำที่นำมาตรวจครั้งนี้เป็นสีเหลืองเข้มจึงไม่ควรนำไปดื่ม เพราะจะทำให้เกิดท้องร่วงหรือลำไส้อักเสบ บางรายอาจรุนแรงถึงติดเชื้อในกระแสเลือดได้</p>	-

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

